

Số: /STTTT-TTBCXB

Lạng Sơn, ngày tháng 06 năm 2019

V/v Tuyên truyền nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1); Chương trình hành động số 118-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Kính gửi:

- Báo Lạng Sơn;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố;

Thực hiện Công văn số 516/UBND-NC ngày 04/6/2019 của UBND tỉnh về việc nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1); Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình hành động số 118-CTr/TU ngày 04/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Chương trình hành động số 118-CTr/TU và Nghị quyết số 36-NQ/TW);

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị:

**1. Tuyên truyền nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1)**

Tuyên truyền các nội dung cơ bản của Tài liệu hướng dẫn nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Giới thiệu khái quát về chỉ số B1, theo đó chỉ số B1 có thể được hiểu là chỉ số tổng hợp ý kiến cảm nhận (thông qua trả lời câu hỏi khảo sát) về mức độ tạo thuận lợi hay gây khó khăn cho doanh nghiệp trong tuân thủ những quy định của pháp luật (làm phát sinh chi phí tuân thủ pháp luật: chi phí hành chính; chi phí đầu tư để tuân thủ quy định; phí, lệ phí; chi phí rủi ro pháp lý; chi phí không chính thức), được xếp theo thang bậc đánh giá tính từ mức 01 (kém nhất) đến mức 07 (tốt nhất).

Thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc nâng xếp hạng chỉ số B1. Trong đó nêu rõ việc nâng hạng chỉ số B1 nhằm cắt giảm triệt để các chi phí không hợp lý trong tuân thủ quy định pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh, ngăn chặn và đẩy lùi các hành vi làm phát sinh chi phí không chính thức cho doanh nghiệp, qua đó, giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho các doanh nghiệp, góp phần cải thiện chỉ số B1, cải thiện năng lực cạnh tranh theo chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 (GCI 4.0), nâng cao thứ hạng trong các xếp hạng của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) về năng lực cạnh tranh. Thông qua việc cải thiện chỉ số B1, các sở, ban, ngành, địa phương sẽ có điều kiện xem xét, đánh giá đúng thực trạng về các chi phí tuân thủ pháp luật hiện nay. Trên cơ sở đó sẽ tính toán được lợi ích mang lại của chỉ số B1 cho các doanh nghiệp (giảm thiểu được các chi phí), tạo thuận lợi và giảm gánh nặng của chi phí B1 đối với

các doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội.

Phản ánh kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 và kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp mới nhằm nâng xếp hạng chỉ số B1 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

## **2. Tuyên truyền Chương trình hành động số 118-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy**

Tuyên truyền sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị, trong nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, nội dung phong phú, thiết thực, có hiệu quả về quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cụ thể hóa Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chương trình hành động số 118-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo. Tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tầm quan trọng của biển, đại dương, về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và chủ trương phát triển kinh tế biển của Đảng và Nhà nước ta; khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là duy trì môi trường hoà bình, ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế trên biển.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận xã hội, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nỗ lực của các ngành, các cấp để phấn đấu thực hiện thắng lợi, toàn diện các nội dung Chương trình hành động số 118-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, hiểu biết về biển, đại dương, kỹ năng sinh tồn, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phòng, tránh thiên tai cho mọi người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên trong tất cả các bậc học, cấp học. Phản ánh kết quả công tác đào tạo nghề, đáp ứng yêu cầu lao động của các ngành kinh tế, trong đó có các ngành kinh tế hướng biển.

## **3. Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố**

Đôn đốc, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Đài Truyền thanh cấp xã tuyên truyền các nội dung nêu trên.

*(Công văn số 516/UBND-NC được gửi kèm trên eOffice và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở, mục Văn bản chỉ đạo điều hành).*

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Trung tâm CNTT&TT (Đăng tải);
- Lưu: VT, TTBCXB.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lê Hải Yến**